



## MÃI MÃI XUNG DANH "BỘ ĐỘI CỤ HỒ"

**Q**UÂN đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân chăm lo, đùm bọc. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đùm bọc của nhân dân; kế thừa truyền thống quật cường của dân tộc, các thế hệ chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhớ lại cách đây đúng 60 năm, ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội ta đã được thành lập theo Chỉ thị của Bác Hồ, và ngay sau ngày thành lập, mặc dù quân số ít, vũ khí thô sơ đã đánh thắng hai trận đầu oanh liệt ở Phay Khắt, Nà Ngần, rồi nhanh chóng phát triển, ngày càng lớn mạnh với tên gọi Việt Nam Giải phóng quân. Cùng với lực lượng vũ trang địa phương, dân quân tự vệ, Việt Nam Giải phóng quân là lực lượng vũ trang nòng cốt để cùng toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi vẻ vang, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam Á. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh kéo dài suốt 30 năm, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã liên tiếp đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy truyền thống anh hùng xả thân cứu nước, Quân đội ta đã đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, quân đội vẫn là lực lượng nòng cốt thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh hòa bình, Quân đội ta vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tỉnh táo, chủ động và kiên quyết thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng của nhân dân; đồng thời, phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ đất nước, bảo vệ an ninh các vùng biển, đảo, biên giới, sẵn sàng chủ động đối phó thắng lợi với các tình huống có thể xảy ra.

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Quân đội ta tích cực tham gia phòng chống thiên tai, bảo lụt, bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhà nước và nhân dân. Quân đội hăng hái tham gia lao động sản

xuất, xây dựng kinh tế đạt nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực quốc phòng, tham gia phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ngành công nghiệp, hậu cần, kỹ thuật, dịch vụ... của quân đội cũng từng bước được đổi mới và phát triển. Quân đội đã sản xuất được nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật, đồ dùng thiết yếu phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; sản xuất nhiều mặt hàng dân dụng phục vụ đời sống xã hội...

Quân đội ta là lực lượng nòng cốt, kết hợp kinh tế với quốc phòng, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa. Quân đội đã tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo; xây dựng khu kinh tế mới, khu kinh tế kết hợp với quốc phòng; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách còn nhiều khó khăn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia chương trình trồng rừng, bảo vệ rừng, làm đường giao thông, xây dựng trạm y tế, trường học, xóa mù chữ, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng củng cố chính quyền cơ sở, củng cố quốc phòng, an ninh ở các địa bàn xung yếu.

Quân đội ta không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu theo hướng: **cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại**. Trong huấn luyện, quân đội bám sát phương châm: **cơ bản, thiết thực, vững chắc**, sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với biên chế tổ chức, trang bị và cách đánh. Quân đội đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng về chính trị làm cơ sở vững chắc để nâng cao sức mạnh chiến đấu, sức mạnh toàn diện, bảo đảm cho Quân đội ta là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Suốt 60 năm qua, chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ, được nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng, **Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm tròn sứ mạng là lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân đánh giặc, giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị**. Lốp lốp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội ta không ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: **"Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"**; được nhân dân tin yêu, trao tặng danh hiệu cao quý **"Bộ đội Cụ Hồ"**. Đó là bản chất và truyền thống vẻ vang của Quân đội ta. Bản chất và truyền thống ấy được kết tinh bởi những phẩm chất tuyệt vời như: **1- Trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; 2- Quyết chiến quyết thắng, biết đánh và biết thắng; 3- Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân như cá với nước, cùng chung một ý chí; 4- Đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sỹ bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí và hành động; 5- Kỷ luật tự giác nghiêm minh; 6- Độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng bảo vệ của công; 7- Lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan; 8- Ham học tập, cầu tiến bộ, nhạy cảm, tinh tế trong cuộc sống; 9- Đoàn kết quốc tế thủy chung, chí nghĩa, chí tình...**

\*  
\* \* \*

Ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta ra sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới đất nước đi vào chiều sâu, thực hiện hai

nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phấn đấu đến năm 2020 đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp.

Quân đội ta cùng với nhân dân cả nước đang tập trung thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng do Đại hội Đảng đề ra trong những điều kiện có nhiều thời cơ và thuận lợi, nhưng cũng có không ít thách thức. Thách thức lớn nhất đối với an ninh nước ta hiện nay là 4 nguy cơ vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy cơ nào. Những yếu kém trong quản lý, tổ chức phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các vấn đề xã hội bức xúc, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nếu không kịp thời khắc phục có hiệu quả sẽ là nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp; chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động điên cuồng phản kích chủ nghĩa xã hội và các phong trào cách mạng. Chúng coi Việt Nam là một trong những trọng điểm chống phá, vây hãm, làm cho suy yếu. Chúng thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, ép ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Ở trong nước, số phần tử phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, móc nối với số phần tử cơ hội, bất mãn đưa ra những yêu sách chính trị, kích động chia rẽ, chống phá ta quyết liệt.

Trước những đòi hỏi cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, trước những thách thức không nhỏ của thời cuộc, Quân đội ta phát huy hơn nữa bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa; phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, khai thác mọi tiềm năng, tận dụng thời cơ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng toàn dân tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện với những nội dung cụ thể là:

1 - Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cho quân đội là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch.

2 - Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Với phương châm : **cơ bản, thiết thực, vững chắc**, huấn luyện phải đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến, phù hợp với cách đánh truyền thống Việt Nam, phù hợp với sự phát triển nghệ thuật quân sự và yêu cầu tác chiến trong tương lai.

3 - Tăng cường xây dựng quân đội chính quy, rèn luyện kỹ thuật, bảo đảm cho quân đội thống nhất cả về ý chí và hành động, tạo nên môi trường trong sạch, lành mạnh, có sức mạnh vô địch của một đội quân cách mạng.

4 - Xây dựng quân đội có đời sống vật chất tinh thần tốt, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật; nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, ý thức tự lực, tự cường và thực hành tiết kiệm; tham gia lao động sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, làm cho quân đội trở thành lực lượng nòng cốt và là nguồn lực mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Vinh quang thay Quân đội nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng! Tự hào thay biểu tượng "Bộ đội Cụ Hồ" đã tạc vào lịch sử!

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cả nước hân hoan gửi trọn niềm tin yêu và lòng biết ơn "Bộ đội Cụ Hồ". □

**TCCS**